
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครัง้ที่ 2/2565 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธกิารบดีมหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบ WebEx Meeting 

========================== 
 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ  รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทิมา รองวิริยะพานิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ WebEx Meeting 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 3. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
   แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
  5. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 12. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 18. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 20. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 23. อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงค า ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 26. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 29. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 30. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
  32. อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 33. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 

  3. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
13.30 – 14.30 น. ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยาย
พิเศษ เร่ือง นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ต่อจากน้ัน เวลา 14.30 น. ประธานได้ด าเนินการประชุมสภา
คณาจารย์ในระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 576 วันที่ 19 มกราคม 2565 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 576 วันที่ 19 
มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 และคร้ังที่ 2/2565 วันที่ 26 
มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ส าหรับการจัดงานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 
2 มีนาคม 2565 จะมีพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 ในวันดังกล่าวด้วย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 22 
มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ประธานเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังน้ี 
   - คณะอนุกรรมการพิจารณาวิธีการได้มาซึ่งประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. 
  - คณะอนุกรรมการการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2565  
 2. ในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 2/2565 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  จะมีการ 
เสวนาวิชาการ เร่ือง “ไขข้อข้องใจ เกณฑ์ ก.พ.อ. 2564” โดยมีวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. มีการเสนอให้เลือกประธาน ปอมท. โดยเวียนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในภูมิภาคต่าง ๆ  
 4. ขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2564 ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ ต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอชื่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2. หนังสือเก่ียวกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 ดังน้ี 
   - หนังสือถึงอธิการบดี เพื่อลงนามในข้อความส าหรับท าโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของ
สภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 
   - หนังสือถึงอาจารย์ตัวอย่างทั้ง 6 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ตัวอย่าง
ของสภาคณาจารย์เพื่อจัดบอร์ดประกาศเกียรติคุณ และน าลงข่าวสภาคณาจารย์ 
  3. หนังสือเก่ียวกับการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ วันที่ 4- 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดังน้ี 
   - หนังสือถึงสมาชิกสภาคณาจารย์ เพื่อขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสภาคณาจารย์ 
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   - หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขออนุมัติให้คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมสัมมนาสภาคณาจารย์ 
   - หนังสือถึงผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป (ผ่านหัวหน้างานบริการกลางและ
ยานพาหนะ) เพื่อขอส ารองที่จอดรถและขออนุญาตน ารถยนต์ของสมาชิกสภาคณาจารย์มาจอดค้างคืนที่อาคารส านักงาน
อธิการบดีเพื่อเดินทางไปสัมมนาฯ  
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5 ผลการเลอืกต้ังประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร ์
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการเลือกตั้ง
ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ได้รับการเลือกตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์อีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567  
 ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี 
 
 1.6 แสดงความยินดี 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ที่ได้รับต าแหน่งนายก
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ปี 2564 - 2566 
 ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2565 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 1/2565 ประชุมเม่ือวันที่ 
5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และ
ผ่านระบบ WebEx Meeting 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

เดือน ผู้บรหิาร เรือ่ง 
2 ก.พ.65 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา 

 

  ประธานแจ้งว่า จะเรียนเชิญรองศาสตราจารย ์ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาบรรยายพิเศษในการประชุมสภาคณาจารย์ เดือนมีนาคม 2565 เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถงึ
ทิศทางและแผนการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 การจัดสัมมนาสภาคณาจารย์  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงก าหนดการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์เพื่อจัดท าแผนงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอ า อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ส าหรับหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปสัมมนาฯ ที่สภาคณาจารย์ด าเนินการและส่ง
ส าเนาให้ให้สมาชิกแล้วน้ัน สมาชิกสามารถน าส าเนาหนังสือดังกล่าวแจ้งต่อส่วนงานของท่านได้ ส าหรับการจัดสัมมนาสภา
คณาจารย์ในคร้ังน้ีเป็นการสัมมนาในรูปแบบผสม จึงขอให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มละ 1 อุปกรณ์ 
เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ WebEx Meeting ได้ร่วมพูดคุย และน าเสนอแนวคิดในประเด็น
ต่าง ๆ  
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบถึงเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติมดังน้ี 
  1. ขอให้สมาชิกเร่ิมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงตามก าหนดเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ก่อนการสัมมนา และกรอกผลการตรวจหาเชื้อฯ ตามลิงก์ในกลุ่มไลน์ หรือแสกน QR code ซ่ึงได้ส่งให้สมาชิกแล้ว 
  2. การแต่งกาย สมาชิกสวมเสื้อโปโลสภาคณาจารย์ สีแดง ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1. การประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) ยังไม่สามารถใช้แทนการประเมินการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการได ้เน่ืองจาก MUPSF 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่แตกต่างจากเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยต าแหน่งวิชาการ พ.ศ.2561 
 2. สรุปสาระส าคัญของ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564  
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์  คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ยังไม่มีการพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการฝ่ายกิจการบริหารฯ โดยขอรายชื่อคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการบริหารฯ เพื่อจัดสร้างกลุ่มไลน์คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารฯ  
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการสร้างกลุ่มไลน์คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการบริหารฯ เพื่อพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการฝ่ายกิจการบริหารฯ ต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2565 สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
   1. ประเด็นเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีรายละเอียด ดังน้ี 
   - จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษามีจ านวนลดลง  
   - ขอให้ส่วนงานประชาสัมพันธ์เร่ืองข้อจ ากัดของหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ส าหรับการ
กักตัวเพื่อลดปัญหาด้านการจัดการที่พัก เน่ืองจากนักศึกษาขอย้ายออกหลังไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ากับที่บ้าน หรือ
หอพักของนักศึกษา 
    - ส าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายใหม่ จะไม่มีการประกาศไทม์ไลน์ของผู้
ติดเชื้อฯ แต่จะด าเนินการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อลดความวุ่นวาย 
   2. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เข็มที่ 4 ส าหรับกลุ่มผูสู้งอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ทีมี่โรคเร้ือรัง 7 กลุ่มโรค 
   3. มหาวิทยาลัยลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระ 10% 
   4. มหาวิทยาลัยจัดนักจิตวิทยาประจ าศูนย์ให้ค าปรึกษาและนันทนาการ (MU Friends) เพื่อ
ดูแลสุขภาพใจของนักศึกษา ในวิทยาเขตพญาไท  
   5. มหาวิทยาลัยเปิดให้ศิษย์เก่าเข้าใช้งานแอป WE Mahidol โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อขอรับ
เงินบริจาคช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แต่มีประเด็นที่อดีตสมาชิกสภาคณาจารย์แจ้งไว้ในกลุ่มไลน์เก่ียวกับการขอให้
พิจารณาเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่ถือสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช และ
นักศึกษา ในเบี้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแล้ว พบว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก
มีบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถให้บริการได้ แต่อาจติดปัญหาด้านการบริหาร จึงขอให้ประธานสภา
คณาจารย์น าเสนอประเด็นดังกล่าวต่อผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป 
 ประธานแจ้งว่า รับเร่ืองดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
ขอแจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกับประกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบเจอจ่ายจบ คือ ประกันรูปแบบดังกล่าวจะครบ
ก าหนดในเดือนมีนาคม 2565 และไม่มีการเปิดขายประกันในรูปแบบน้ีแล้ว จึงจะไม่สามารถท าประกันในรูปแบบน้ีต่อได้ 
หากสมาชิกมีข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบประกันที่น่าสนใจ สามารถเสนอแนะหรือให้ข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ทางกลุ่มไลน์คณะกรรมการฝ่าย
ส่งเสริมความก้าวหน้าฯ สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1. มีการรวบรวมปัญหาเพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 
 2. ได้ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเผยแพร่วิดีโอประกอบการสัมภาษณ์
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของสภาคณาจารย์แล้ว  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า ขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ร่วมให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการคัดเลือก
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
แจ้งว่า ได้พูดคุยกับคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร เก่ียวกับการเผยแพร่วิดีโอประกอบการ
สัมภาษณ์อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุญาตจาก
อาจารย์ตัวอย่าง ประจ าปี 2564 ทั้ง 6 ท่าน  

ส าหรับข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนมกราคม 2565 จะเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ภายใน
สัปดาห์น้ี ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ที่ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ส าหรับบรรณาธิการข่าว
สภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์ หากสมาชิกท่านใดมีบทความที่น่าสนใจ สามารถ
เสนอเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์ลงข่าวสภาคณาจารย์ได้ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ส่งเร่ืองร้องเรียนเข้ามาจ านวน 1 เร่ือง ซ่ึงจากการตรวจสอบ 
พบว่า มีกระบวนการด าเนินงานที่ถูกต้อง และไม่มีประเด็นในเร่ืองน้ี คาดว่า อาจเป็นเร่ืองความขัดแย้งส่วนตัว  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งให้ออก เน่ืองจาก 
ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการอุทธรณ์ค าสั่งให้ชดใช้ กรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้ฯ คร้ังที่ 
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1/2565 เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้ฯ และผ่านระบบ WebEx Meeting
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการ
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยนื คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ WebEx 
Meeting สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric World University 
Ranking 2021) อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ได้แก่  
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนในส่วนของการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนน้อย จึงจะมีการติดตั้ง
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละส่วนงานต่อไป 
  2. ขอให้แต่ละส่วนงานตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากในปีที่ผ่านมา พบว่า 
มีอัตราการใช้น้ าลดลง แต่อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับรูปแบบการท างานที่ปรับรูปแบบ
การท างานในส านักงานเป็นการท างานจากที่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้เพิ่ม
การสื่อสารในส่วนงานเพื่อหาความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าต่อไป 
  3. มหาวิทยาลัยจัดระบบออนไลน์เพื่อให้ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละส่วนงานได้ตามเวลา
จริง ส าหรับรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงาน 
  4. ก าหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ที่ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่ขับขี่สัญจร
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการด าเนินงานรณรงค์ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยในส่วนงาน 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ของนกัศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
   

 4.13 คณะกรรมการอทุธรณ์วินัยนักศึกษา 
  อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  



 9 

 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี  
 1. เพิ่มรายวิชาใหม่ทีพ่ัฒนาร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยให้ความส าคัญในด้านการเงิน และ
การเป็นผู้ประกอบการ เช่น รายวิชา Design Your Wealth 101 รายวิชา Digital Marketing in the Disruptive World 
รายวิชา E-Commerce after COVID-19   
 2. ก าหนดรายวิชาในกลุ่ม Literacy ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 Literacies ได้แก่ 

1) MU Literacy 
2) Health Literacy (Health, Sport) 
3) Science and Environmental Literacy 
4) Inter Cultural & Global Awareness Literacy 
5) Civil Literacy 
6) Finance and Management Literacy  
ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมพัฒนารายวิชาในกลุ่ม MU Literacy และขอขอบคุณสมาชิกท่ี

ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนารายวิชาใน 6 Literacies โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 จะต้องเลือกเรียนให้ครบ
ทั้ง 6 Literacies ขณะน้ีอยู่ระหว่างการร่างประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การก าหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) พ.ศ.2565  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.15 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .... เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 
โดยจะมีการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  
   ขอให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลน าเสนอประเด็นต่าง ๆ  เก่ียวกับเร่ืองน้ี 
โดยอาจจะเขียนบทความเก่ียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ลงข่าวสภาคณาจารย์เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคลากร 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.16. คณะกรรมการพัฒนาวทิยาเขตกาญจนบุร ี
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี คร้ังที่ 

1/2565 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประธานเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระส าคัญ คือ การมุ่งเน้นสู่การเป็น Eco 
and Smart for Next Generation Campus มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์พืช และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 
โดยมีการใช้โดรนเก็บข้อมูลภาพถ่ายของพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรีเพื่อจัดท าพื้นที่ 3 มิติ ร่วมกับเทคโนโลยี AR และ VR ใน
การพัฒนาโลกเสมือนจริง อีกทั้งมีการพัฒนาระบบเซนเซอร์อัจฉริยะส าหรับการจอดรถราง 
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 ในอนาคตอาจเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
และวิทยาเขตกาญจนบุรี บรรยายพิเศษเก่ียวกับการพัฒนา Smart Campus ต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบถึง ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 3/2565 วัน
พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบ WebEx Meeting 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
                         อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล                                     นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
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